

วาระที่ เพื่อพิจารณาอนุมัติเฉพาะงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ พร้อมติดตั้ง ของสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถ รังสิต เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วทั้งสิ้น ๗๐๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

### ๑. ความเป็นมา

ตามที่บริษัทฯ ได้เคยว่าจ้างให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าของสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถ หลังจากได้รับประสพอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ ซึ่งได้มีความเห็นของ นายคมกริช พรหมนวนช่างเทคนิค ๔ งาน บณ./กกส. ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตรวจพบว่าระบบไฟฟ้าแรงสูงของสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถ มีความชำรุดบกพร่อง และตามที่สำนักซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.เอ.ที.เทรคดิ่ง เข้าดำเนินการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้าเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งจากการดำเนินการของผู้รับจ้าง พบว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าของโรงงานเกิดการเสื่อมสภาพจากการใช้งานจำนวน ๖ รายการ ทั้งนี้ จากข้อเท็จจริงสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถ ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ บริษัทฯ มิได้มีการซ่อมบำรุง (Maintenance) แต่อย่างใด และเมื่อช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ ทางสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถ ได้ประสพอุทกภัย สขต. ได้ประสานให้ช่าง ง.บณ. เข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าทั้งหมดเพื่อดำเนินการเปิดใช้ โดยช่าง ง.บณ. ได้มีรายงานเกี่ยวกับสภาพของตู้ระบบไฟฟ้าของโรงงานโดยเห็นควรให้มีการจ้างช่างภายนอกผู้มีความชำนาญมาทดสอบและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

กองบริหารซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถ ได้ดำเนินการว่าจ้าง หจก. เอ็น.เอ.ที.เทรคดิ่งเข้ามาดำเนินการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบไฟฟ้า โดยผู้รับจ้างได้ดำเนินการซ่อมบำรุงแล้วได้ตรวจพบความชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ ปรากฏรายงานความชำรุดบกพร่องของอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งสำนักซ่อมบำรุงและตรวจสอบสภาพรถ (รังสิต) จึงได้ดำเนินการส่งให้ นายสมภพ ภู่อ้วน ช่างเทคนิค ๒ งาน บณ./กกส. ดำเนินการสำรวจความเสียหายของอุปกรณ์ตามที่ผู้รับจ้างได้รายงานมาโดย นายสมภพ ภู่อ้วน ได้มีความเห็นว่า อุปกรณ์ทั้ง ๖ รายการ มีความจำเป็นต้องดำเนินการเปลี่ยน เนื่องจากคุณภาพของอุปกรณ์แต่ละรายการไม่ได้ตามมาตรฐานเนื่องจากเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ตามความเห็นปรากฏตามรายการที่แนบมานี้ โดยอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้ง ๖ รายการ หากดำเนินการเปลี่ยนจะได้รับประโยชน์จากการติดตั้ง Capacitor Bank โดยจะช่วยลดค่า Power Factor, ลดค่าไฟฟ้าโดยรวม , ลดแรงดันตกในสาย , ลดการสูญเสียที่หม้อแปลง , ลดขนาดแอมป์ของอุปกรณ์ที่มาใช้ในระบบไฟฟ้าให้เล็กลง

### ๓. ความเห็น

กองงบประมาณ ได้มีความเห็นเมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ ตรวจสอบงบประมาณประจำปี ๒๕๕๖ แล้ว สรุปว่าไม่ได้เสนอของบประมาณดังกล่าวมา และงบประมาณในส่วนนี้มีจำนวนไม่พอในการจัดสรรให้ได้ หาก สขต. พิจารณาแล้วเห็นว่า มีความจำเป็น เห็นควรจัดทำวาระประชุมเข้า คณะกรรมการบริษัทฯ เพื่ออนุมัติเฉพาะงบประมาณเพื่อดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบต่อไป

จึงเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

### การพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ

### มติที่ประชุม